



129

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการสอนและการคิดสัดส่วนภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนใหม่ ตั้งแต่ปี การศึกษา 2557 ช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้มหาวิทยาลัยที่สังกัด ภาครัฐเลื่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาให้ตรงกับประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียน และ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นั้น ทำให้การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการสอนเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 มีปัญหาในการรายงานข้อมูล เนื่องจากไม่สามารถนำผลการสอนมาใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานได้ เพราะยังไม่สิ้นสุดภาคการศึกษาทำให้การประเมินผลไม่สมบูรณ์

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัย จึงกำหนดช่วงเวลาและการคิดภาระงานสอนตามสัดส่วนของเวลาที่สอนในแต่ละภาคเรียนที่อยู่ในรอบการประเมินแต่ละรอบ ดังนี้ $0.5 \times 50 + 0.75 (22.5)$

1. รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) ให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการสอน โดยคิดสัดส่วน $0.5 \times$ ภาระงานในภาคเรียนที่ 1 + $0.75 \times$ ภาระงานในภาคเรียนที่ 2
2. รอบการประเมินครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน) ให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการสอน โดยคิดสัดส่วน $0.25 \times$ ภาระงานในภาคเรียนที่ 2 + $0.5 \times$ ภาระงานในภาคเรียนที่ 1
3. อาจารย์ที่ไม่มีผลการสอนในรอบประเมินดังกล่าว ให้คณะ/สาขาวิชาทำข้อตกลงเพื่อจัดทำภาระงานอื่นแทนภาระงานสอนและเสนอมหาวิทยาลัย

การประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ ให้ยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2552 หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยหรือตีความและพิจารณาสั่งการ หรือแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒1 มีนาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ชีระพันธ์เจริญ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา